

QUÂN DÂN THÁI BÌNH

Anh hùng trong những năm chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ

Dựng lên sự kiện "Vịnh Bắc Bộ" ngày 5/8/1964, đế quốc Mỹ lấy cớ mở rộng chiến tranh ra miền Bắc bằng không quân. Trong điều kiện địch đánh phá ác liệt, quân và dân Thái Bình vẫn "vững tay cày, chắc tay súng" đánh trả các đợt không kích của không quân Mỹ, góp phần cùng cả nước làm thất bại âm mưu của kẻ thù, bảo vệ vững chắc hậu phương xã hội chủ nghĩa.

Đế quốc Mỹ đánh phá miền Bắc nhằm phá hoại kinh tế, giao thông, chặn chi viện quốc tế cho Việt Nam và chặn đường chi viện của miền Bắc cho miền Nam, từ đó làm nhụt ý chí chống quân xâm lược của nhân dân ta. Với Thái Bình, máy bay Mỹ đánh phá lần thứ nhất từ ngày 13/8/1965 đến ngày 31/8/1968, lần thứ hai từ ngày 16/4/1972 đến ngày 27/12/1972. Số ngày chúng đánh phá trong hai lần lên tới 1.015 ngày với 1.592 trận. Chúng đã sử dụng tới 7.783 tấn chiếc máy bay các loại đánh vào 1.606 mục tiêu. Trong đó, mục tiêu dân cư chiếm 53% (80% số xã của tỉnh bị đánh bom), mục tiêu giao thông 31%, mục tiêu kinh tế 16%. Trong những năm tháng đó, đế quốc Mỹ đã dội xuống Thái Bình trên 2.425 tấn bom đạn các loại.



Các cựu chiến binh Thái Bình tham quan xác máy bay trinh sát không người lái của đế quốc Mỹ do Đại đội 4 pháo cao xạ tỉnh Thái Bình bắn rơi ở huyện Kim Động (Hưng Yên) cuối năm 1969.

39 đều bị sập; các cống lớn như cống Trà Linh, cống Lân... bị đánh hỏng; 27 đoạn đê với tổng chiều dài 4.500m của sông Trà Lý, sông Hồng, sông Luộc bị phá hỏng, để lại hậu quả lâu dài; mùa mưa bão năm 1971 có 125 điểm với tổng chiều dài hơn 12km đê bị sạt lở nghiêm trọng. Do chịu ảnh hưởng của bom

đạn địch, 137 xí nghiệp, trạm trại, kho tàng, chân hàng bị thiệt hại nặng. Để đánh trả và chiến thắng chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, các cấp ủy đảng và ủy ban hành chính các cấp ở Thái Bình đã quán triệt, vận dụng sáng tạo đường lối chiến tranh nhân dân, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên

vào thực tiễn địa phương; lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và lực lượng vũ trang của tỉnh kịp thời chuyển hướng từ thời bình sang thời chiến, khẩn trương triển khai lực lượng phòng không nhân dân. Từ năm 1965 - 1972, quân và dân Thái Bình cùng với quân và dân cả nước trong cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ đã giáng cho chúng những thất bại nặng nề, tạo bước chuyển biến chiến lược quan trọng, quyết định cục diện cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, buộc phía Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán Hiệp định Pa-ri (tháng 1/1973) và rút quân ra khỏi miền Nam Việt Nam.

tre, 1.393.332 hồ cá nhân, 195.249m giao thông hào, 266.395 hầm nuôi gia súc. Các cơ quan tỉnh, huyện, các xí nghiệp, trường học... đã sơ tán về 123 xã, 564 trường học chia làm 1.425 trường nhỏ, mỗi lớp không quá 50 học sinh; 206 cửa hàng chia thành 601 cửa hàng nhỏ; 78 kho chia thành 802 kho. Hơn 2 vạn dân thị xã Thái Bình vùng trọng điểm được sơ tán về các làng, xã trong tỉnh. Hệ thống phòng không "dân phòng" nhân dân gồm: bảo động máy bay, cứu thương, cứu sập, cứu hỏa, bảo đảm giao thông, bảo vệ trị an... được tổ chức chặt chẽ và hoạt động tốt, nhờ vậy đã giảm được thương vong và thiệt hại cho nhân dân.

Vừa chiến đấu, vừa xây dựng, trưởng thành qua hai lần chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, quân và dân Thái Bình đã bắn rơi 44 máy bay Mỹ các loại, bắt sống 2 giặc lái, diệt 1 giặc lái. Pháo binh bờ biển của tỉnh bắn cháy 4 tàu chiến địch khi chúng đánh phá ven biển huyện Tiên Hải. Khắc phục hậu quả bom đạn địch sau chiến đấu, quân và dân trong tỉnh đã đào, tháo gỡ 18 quả bom chờ nổ, rà phá 601 quả bom chờ nổ, thu nhặt và phá trên 1 vạn bom bi, bom xuyên con. Những thắng lợi của quân và dân Thái Bình cùng với quân và dân cả nước trong cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ đã giáng cho chúng những thất bại nặng nề, tạo bước chuyển biến chiến lược quan trọng, quyết định cục diện cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, buộc phía Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán Hiệp định Pa-ri (tháng 1/1973) và rút quân ra khỏi miền Nam Việt Nam.

Ông Lê Đức Thanh, Phó Ban liên lạc Đại đội 4 pháo cao xạ, Bộ CHQS tỉnh



Nói về cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, chúng tôi luôn tự hào về chiến công vang dội bắn rơi 8 máy bay địch của đơn vị. Trong giai đoạn 1966 - 1987, Đại đội liên tục đạt đơn vị quyết thắng, là lá cờ đầu của lực lượng vũ trang Quân khu 3, cùng thành tích chiến đấu trên 200 trận, trực tiếp bắn rơi 8 máy bay địch, phối hợp với các đơn vị bạn bắn rơi 3 chiếc khác. Với những thành tích đó, Đại đội được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân năm 1969. 54 năm trôi qua kể từ ngày thành lập đơn vị, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đại đội 4 pháo cao xạ, Bộ CHQS tỉnh luôn tự hào về một thời hoa lửa, một thời đem sức trẻ và tình yêu quê hương làm nên những chiến công, góp phần cùng quân và dân Thái Bình nói riêng, quân và dân cả nước nói chung làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975.

Bà Trần Thị Tựa, nguyên Đại đội trưởng Đại đội 4 dân quân gái tập trung huyện Tiên Hải



Tôi còn nhớ đầu năm 1971, khi đang là Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn xã Vũ Lăng (Tiên Hải), tôi được cấp trên điều động tăng cường cho Đại đội nữ dân quân pháo cao xạ 37 ly trực chiến bảo vệ cống Lân (Tiên Hải) và các mục tiêu quan trọng. Sau 4 tháng tăng cường, tôi được giao trọng trách Đại đội trưởng. Đơn vị ở tập trung, lại toàn là nữ. Những ngày tháng chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, tôi và các đồng đội gian khổ không nản, đối bừa không kêu, tất cả với quyết tâm "đánh thắng giặc Mỹ xâm lược". Các chị em cùng bó bột bên nhau ngày đêm ứng trực sẵn sàng cùng với các đơn vị giáng "lưỡi lửa phòng không" khi máy bay Mỹ xâm phạm vùng trời. 11 năm gần bó với đơn vị, tôi đã trực tiếp chỉ huy chiến đấu trên 270 trận, đã bắn rơi 2 máy bay Mỹ, phối hợp với Đại đội 4 nam pháo cao xạ 37 ly bảo vệ vững chắc cống Lân cùng các mục tiêu quan trọng của tỉnh.

Bà Bùi Thị Nga, nguyên khẩu đội trưởng khẩu đội pháo cao xạ 37 ly, Xí nghiệp Dược phẩm Thái Bình



Năm 1969, Đại đội pháo cao xạ 37 ly thị xã Thái Bình thành lập dưới sự chỉ huy của Thị đội. Đơn vị bao gồm trên 100 thành viên là lực lượng dân quân, tự vệ từ các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn thị xã. Đơn vị chia thành 5 khẩu đội thay nhau trực chiến. Khi đó tôi là khẩu đội trưởng khẩu đội pháo cao xạ, Xí nghiệp Dược phẩm Thái Bình. Năm 1972, đế quốc Mỹ trở lại đánh phá miền Bắc, trong đó có Thái Bình. Tôi còn nhớ sáng ngày 19/8/1972, được tin báo máy bay địch đã vào vùng sát thị xã, đơn vị tôi nhận lệnh sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu. Chỉ ít phút sau, một tốp máy bay địch bay dọc sông Trà Lý bắt gặp bố náo xuống bắn phá cầu Bo, khu vực ngã tư An Tập và Bệnh viện Việt - Bun. Nhận được số liệu từ trinh sát và trắc thủ, khẩu pháo của Xí nghiệp Dược phẩm cùng 4 khẩu pháo còn lại đồng loạt khai hỏa sáng rực bầu trời. Chiếc F4H đi đầu bị trúng đạn bốc cháy, những chiếc khác quay đầu tháo chạy. Tin Đại đội pháo cao xạ bắn rơi máy bay Mỹ làm nức lòng quân và dân trong tỉnh. Sau chiến công đó, chị em trong Đại đội càng thêm hăng say chiến đấu, quyết tâm đánh thắng kẻ thù xâm lược.

NGUYỄN HÌNH - TẮT ĐẠT

Bám chốt, bám đường, can trường chống dịch

Những ngày này, trên các nẻo đường vào tỉnh, huyện, xã đều thấy các chốt kiểm soát dịch Covid-19 hoạt động 24/24 giờ. Cùng với lực lượng y tế, công an, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh cũng đang ngày đêm bám chốt, bám cơ sở, quyết tâm phòng, chống dịch.



Cán bộ Ban CHQS huyện Quỳnh Phụ tham gia chốt kiểm soát dịch tại cầu Nghìn.

23 giờ, khi người dân đang chìm vào giấc ngủ thì đồng chí Hoàng Viên, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Thái Hưng (Hưng Hà) vẫn cùng các thành viên chốt kiểm soát dịch Covid-19 của xã làm nhiệm vụ trong ca trực. Thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, xã Thái Hưng đã thành lập 2 chốt kiểm soát chốt chốt chặn 24/24 giờ tại 2 cửa ngõ vào địa phương. Ngoài ra, xã còn thành lập 2 tổ kiểm soát của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 xã, 6 tổ tự quản ở 6 thôn. Theo đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã: Cùng với cán bộ y tế, công an, Ban CHQS xã đã điều động lực lượng dân quân tăng cường làm nhiệm vụ tại các chốt và tổ tự quản. Mỗi cán bộ cơ quan quân sự và chiến sĩ dân quân địa phương luôn xác định rõ nhiệm vụ,

phối hợp tốt với các lực lượng liên ngành thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tại Quỳnh Phụ, Thượng tá Trần Đăng Viêng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết: Ban CHQS huyện được Bộ CHQS tỉnh giao triển khai lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại 2 chốt kiểm soát dịch tại cầu Nghìn và cầu Hiệp. Đơn vị đã cử 14 cán bộ tham gia; đồng thời, huy động 9 đồng chí tham gia 4 chốt kiểm soát dịch của huyện. Ban CHQS huyện cũng đã tăng cường 10 đồng chí phối hợp với Tiểu đoàn 29, Lữ đoàn 513 (Quân khu 3) làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung. Khi được giao nhiệm vụ, 100% cán bộ, chiến sĩ đều xác định rõ tinh thần trách nhiệm, trực 24/24 giờ; dù phải xa gia đình, cảm chốt, thiếu thốn vật chất nhưng tất cả đều nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại úy Vũ Văn Cường, nhân viên Ban CHQS huyện Quỳnh Phụ thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch cầu Nghìn tâm sự: Nhiệm vụ hàng ngày của chúng tôi là phối hợp cùng các lực lượng hướng dẫn khai báo y tế, đo thân nhiệt cho các chủ phương tiện lưu thông trên quốc lộ 10 nhằm kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Chúng tôi luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ với quyết tâm không để dịch Covid-19 xâm nhập vào Thái Bình. Quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ "Trong bất luận tình huống nào, quân đội cũng phải sẵn sàng đi đầu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống...", LLVT tỉnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 sát với

đặc điểm, tình hình địa bàn. "Mạng lưới phòng vệ" được thiết lập từ tỉnh đến từng cơ sở thôn, tổ dân phố, khu dân cư nhằm ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh. Hàng nghìn cán bộ thường trực, chiến sĩ dân quân, tự vệ được tăng cường về cơ sở, ngày đêm tham gia phòng, chống dịch. Từ các chốt kiểm soát dịch đến các khu cách ly tập trung, hình ảnh người lính Cụ Hồ thời bình luôn tỏa sáng.

Đại tá Tạ Văn Trang, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; chỉ đạo ban CHQS các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, biên phòng và các lực lượng chức năng lập các chốt kiểm soát dịch; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức các điểm cách ly tập trung với gần 1.900 giường. Các đơn vị đã chủ động đón dịch doanh trại, cơ sở vật chất theo phương châm "4 tại chỗ" với khả năng cao nhất cho phòng, chống dịch của đơn vị và sẵn sàng tiếp nhận công dân từ vùng dịch về Việt Nam theo chỉ đạo của Quân khu 3 và UBND tỉnh. Công tác tiếp nhận và quản lý người cách ly trong thời gian qua được vận hành linh hoạt, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng chí Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết thêm: Cuộc chiến với dịch Covid-19 vẫn đang tiếp tục, LLVT tỉnh luôn bám sát nguyên tắc "Chủ động ngăn chặn, phát hiện sớm, cách ly kịp thời, khoanh vùng gọn, dập dịch triệt để, điều trị khỏi bệnh"; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" trong phòng, chống dịch; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, xử lý tốt các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

THIÊN AN

Phấn khởi ngày trở lại trường

Thứ hai, ngày 20/4, gần 83.000 học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 trở lại trường học tập sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19. Theo ghi nhận, các em đều phấn khởi; công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở giáo dục được thực hiện đúng quy định.

Sau khi trở lại trường, thầy và trò vào lớp với bài học đầu tiên là phòng, chống dịch Covid-19. Khẩu vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp được các giáo viên triển khai cụ thể đến từng học sinh. Theo quan sát của phóng viên, ngay từ 6 giờ 30 phút ngày 20/4, học sinh Trường THPT Bắc Đông Quan đã có mặt tại trường. Khác với thường lệ, trường không tổ chức giờ chào cờ đầu tuần như khi mà toàn bộ học sinh về các lớp học, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và nghe giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn các bước để tự bảo vệ bản thân trước dịch bệnh. Em Nguyễn Thu Huyền, học sinh khối 12, Trường THPT Bắc Đông Quan chia sẻ: Điều đầu tiên em cảm nhận được đó là sự phấn khởi của tất cả các bạn khi được gặp lại thầy cô giáo, bạn bè. Tuy nhiên, chúng em luôn giữ an toàn trong lớp bằng việc đeo khẩu trang, hạn chế tối đa việc nói chuyện riêng...

Bên cạnh đó, giờ ra chơi, chúng em tuyệt đối không sang lớp khác để tránh tập trung đông người. Thầy giáo Phan Văn Đức, Hiệu trưởng Trường THPT Bắc Đông Quan cho biết: Công tác phòng, chống dịch được nhà trường thực hiện ngay từ cổng trường đến từng lớp học. Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn tuyệt đối không chủ quan, lơ là; kịp thời nhắc nhở học sinh khi các em chưa thực hiện đúng quy định về phòng, chống dịch. Quan trọng nhất, mỗi lớp phải có một cuốn sổ nhật ký ghi lại tình hình sức khỏe của từng học sinh trong từng ngày, sẵn sàng cung cấp cho cơ quan y tế khi có yêu cầu. Không chỉ học sinh THPT, ngày 20/4 cũng là ngày gần 23.000 học sinh lớp 9 trở lại trường sau gần 3 tháng nghỉ học. Không chỉ phấn khởi, các em còn cảm thấy yên tâm khi được trực tiếp nghe thầy cô giáo truyền thụ kiến thức bởi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

THPT đang đến gần. Em Vũ Thị Mai Duyên, học sinh lớp 9A4, Trường THCS Tây Sơn (thành phố Thái Bình) chia sẻ: Em rất phấn khởi khi được đi học trở lại. Em đã trang bị khẩu trang, nước sát khuẩn và một chai nước uống vừa bảo vệ bản thân vừa tránh lây lan dịch bệnh trong trường học. Cô giáo Nguyễn Thị Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Tây Sơn cho biết: Trong buổi học đầu tiên, nhà trường đã dành ra một khoảng thời gian để tuyên truyền đến học sinh những quy định bắt buộc về phòng, chống dịch bệnh trong nhà trường; đồng thời, phổ biến kế hoạch, thời gian học trong thời gian tới để các em quen dần với thời khóa biểu sau thời gian dài nghỉ học. Trong thời gian này, chúng tôi sẽ kết hợp việc dạy chính khóa với đánh giá lại kết quả học trực tuyến và tổ chức dạy từ 1 - 2 tiết Toán, Ngữ văn/tuần cho học sinh để củng cố kiến thức cho các em trước



Học sinh Trường THPT Bắc Đông Quan rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sắp tới.

Theo ghi nhận trong ngày 20/4, tỷ lệ học sinh đến trường cao, một số em có biểu hiện ho, sốt được nghỉ học. Công tác phòng, chống dịch được thực hiện đúng quy định; giáo viên và học sinh đều phấn khởi, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ học 2019 - 2020. Bà Trần Thị Bích Vân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Trong hai ngày 18 - 19/4, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập 4 tổ đi kiểm tra công tác chuẩn bị của các cơ sở giáo dục để đón học sinh đi học trở lại. Nhìn chung, các trường đều thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch; chuẩn bị đầy đủ nước rửa tay sát khuẩn và máy đo thân nhiệt cho học sinh, giáo viên. Để bảo đảm an toàn khi học sinh đi học trở lại, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường THPT, phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố sắp xếp cho học sinh học 1 buổi/ngày; trong đó, học sinh lớp 9, lớp 10 học buổi chiều, học sinh lớp 11, lớp 12 học buổi sáng để thực hiện giãn cách, tránh tập trung đông người. Về chương trình và kế hoạch dạy học, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà trường thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học kỳ II năm học 2019 - 2020 theo hướng dẫn; kết hợp dạy học trên lớp và học trực tuyến. Tạm dừng việc tổ chức chào cờ toàn trường, không tổ chức các hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa trong và ngoài nhà trường cho đến khi có thông báo mới.

Quyết định cho học sinh đi học trở lại cũng đồng nghĩa với tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản đang được kiểm soát tốt. Thế nhưng, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên thế giới, ngành Giáo dục vẫn luôn đề cao tinh thần chủ động nhằm bảo đảm sức khỏe cho học sinh và giáo viên.

ĐẶNG ANH - KIẾN TRUNG